



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง (Top Executive) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอนและการวัดผลทุกรายวิชาในรูปแบบผสมผสาน ทั้งแบบออนไลน์แบบสอนในชั้นเรียน และแบบอื่นทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเนื้อหาการสอนต้องครบถ้วนตามคำอธิบายรายวิชา การวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ และนักศึกษาต้องได้รับองค์ความรู้ตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

๒. รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในชั้นเรียน หรือการเรียนการสอนรูปแบบปฏิบัติการ หากจำเป็นต้องใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย ให้คณะสามารถดำเนินการได้ โดยอาจารย์ผู้สอนมีการวางแผนการเข้าใช้พื้นที่อย่างเป็นระบบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

๓. การดำเนินการในรายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกสอน โครงการวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ หรือรายวิชาอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ตลอดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้คณบดีเป็น ผู้พิจารณาจัดการแนวทางการปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

๔. การดำเนินการวัดผลการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดประเมินผล โดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบหรือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ การเขียนบันทึกความก้าวหน้า การมอบหมายงาน การส่งรายงาน การนำเสนอหรือการสอบปากเปล่าผ่านทางออนไลน์ หรืออาจกำหนดวิธีการวัดผลอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

๕. กรณีนักศึกษามีความจำเป็นต้องเข้ามาดำเนินการกิจกรรมการเรียนหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชานั้นขออนุมัติจากคณบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยคณะกำหนดรูปแบบการขออนุมัติเข้าพื้นที่ตามความเหมาะสม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

๖. กรณีเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ให้คณบดีของคณะนั้นเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติจนกว่าจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ รุ่งศรีษะ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร